



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๓๑๑

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเรือรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok-go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 237/2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ข่าวผู้บริหาร

- 🔔 ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัยในบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
- 🔔 กทม.รับมอบเครื่องดื่ม 10,000 ขวด เตรียมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 5 จุด
- 🔔 ขกชากรถต่อเนื่องพื้นที่เขตคลองเตย เร่งจัดซื้อรถยนต์ รถลาก และที่จัดเก็บซากรถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- 🔔 ผู้บริหารกทม. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จุดตรวจคัดกรองโควิด-19
- 🔔 สั่งการหน่วยงานกทม.Work from Home ถึง 3 ม.ค.64
- 🔔 สสำรวจที่ดินเล็งก่อสร้างสวนสาธารณะ ริมนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา
- 🔔 งดให้บริการพาขเรือคายัค “คลองโอ่งอ่าง” ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น

ข่าวสำนักงานเขต

- 🔔 ประเวศจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
- 🔔 หลักสี่ประกาศตั้งชื่อ “ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์”
- 🔔 ลาดกระบังจัดกิจกรรมขะรีไซเคิลแลกไข่และเก็บสิ่งของเหลือใช้@หมู่บ้านพูนสินธานี 1
- 🔔 มีนบุรี ชวน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่”
- 🔔 หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- 🔔 ป้อมปราบฯ กำหนดตรวจพื้นที่
- 🔔 ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัยในบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

(24 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 103/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม นางคิลปสวয় ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทน ขช.น. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการสอบสวนโรคที่ผ่านมาเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทำให้ ศบค.กทม. วางใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากยังทราบแหล่งที่มา อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจคัดกรอง Active Case Finding ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาด สถานประกอบการ และไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 18.00 น. ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองแล้ว จำนวน 1,075 ราย ซึ่งผลจากการทำ Active Case Finding ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น งานฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ทั้งหมด ทั้งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับประชาชนที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ที่จะถึงนี้ กรุงเทพมหานคร ขอแนะนำให้แต่ละครอบครัวจัดกิจกรรมอย่างปลอดภัยในบ้าน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ส่วนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจะเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้มากที่สุด อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สำหรับบ้านพักคนชรา “บ้านบางแค 2” ปัจจุบัน ได้งดการเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จะจัดให้มีบริการติดต่อญาติทางโทรศัพท์แก่ผู้สูงอายุ ส่วนการรับของจากญาติผู้สูงอายุและบุคคลภายนอก จัดไว้ด้านนอกอาคาร โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับ และจะเช็คทำความสะอาดสิ่งของด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำการแจกจ่าย โดยญาติหรือบุคคลภายนอกที่นำของมาให้ผู้สูงอายุต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่าง เป็นต้น

----- (ณัฐวุฒิ...ส.ปส. รายงาน)

กทม.รับมอบเครื่องดื่ม 10,000 ขวด เตรียมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 5 จุด

(24 ธ.ค. 63) เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องดื่มจากนายศุขอนันต์ ศิริวินิชสุนก ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ และนายเอกภพ สุภาวงศ์ศรี ผู้อำนวยการขายสินค้าช่องทางพิเศษ บริษัท โอสดสภา จำกัด จำนวน 10,000 ขวด รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรุงเทพมหานครในภารกิจต่างๆ โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางคิลปสวয় ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนคร

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นมา บริษัท โอสดสภา จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ซาเข้า บริเวณหน้าบีเอ็มปท.สามด้า เขตบางขุนเทียน จุดที่ 2 ถนนเพชรเกษม หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม จุดที่ 3 ถนนบรมราชชนนี บริเวณใต้สะพานตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา จุดที่ 4 ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ บริเวณสะพานรัษฎาทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน และจุดที่ 5 ถนนเอกชัย-บางบอน หน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน

----- (สกลธ...ส.ปส. รายงาน)

ยกซากรถต่อเนืองพื้นที่เขตคลองเตย เร่งจัดซื้อรถยก รถลาก และที่จัดเก็บซากรถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(24 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ซาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย ธีวีวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทคนิค ผู้บริหารสำนักเทคนิค ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยซีทราน (ถ.พระรามที่ 3 ซอย 81) ซ่างสวนสมเด็จพระเจ้า เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทคนิค ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา 18 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท) ซึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยได้สำรวจพบซากรถ จำนวน 8 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 4 คัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (ติดประกาศ) จำนวน 3 คัน จึงเหลือซากรถที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งสิ้น จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณซอยซีทราน (ถ.พระรามที่ 3 ซอย 81) ซ่างสวนสมเด็จพระเจ้า เขตคลองเตย โดยฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้ร่วมกับสำนักเทคนิค กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เคลื่อนย้ายซากรถยนต์จำนวน 1 คันดังกล่าว โดยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บบริเวณที่สำนักงานเขตคลองเตย จัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต ในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 819 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 721 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 60 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 661 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 98 คัน ในอนาคตหากมีรถยก รถลาก อุปกรณ์ต่างๆ และจัดให้มีสถานที่ในการจัดเก็บซากรถเพิ่มเติม จะทำให้การย้ายซากรถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักเทคนิคขอจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บซากรถซึ่งแต่ละเขตส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่จัดเก็บซากรถที่เคลื่อนย้ายมา เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่อยู่เขตหนองแขมเป็นสถานที่จัดเก็บซากรถส่วนกลาง โดยขณะนี้สำนักเทคนิคได้ทำเรื่องขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับผู้แจ้งเบาะแสดจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

(สกลธี...สปส. รายงาน)

ผู้บริหารททท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จุดตรวจคัดกรองโควิด-19

(24 ธ.ค. 63) เวลา 11.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณใต้สะพาน ถนนพหลโยธินสาย 3 ดัดกับถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองฯ วันนี้การปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ได้ให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ บริเวณใต้สะพานถนนพหลโยธินสาย 3 ตัดกับถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นรอยระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แขวงแสมดำ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน จุดที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จุดที่ 3 สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน ใกล้กับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน จุดที่ 4 บริเวณใต้สะพานถนนพหลโยธินสาย 3 ตัดกับถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา และจุดที่ 5 บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน โดยได้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เผื่อระวังสังเกตพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์บริเวณใต้สะพานถนนพหลโยธินสาย 3 ตัดกับถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา ได้เรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 896 คัน เป็นชาย 935 คน หญิง 451 คน รวม 1,386 คน ไม่พบบุคคลเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองให้แต่งกายรัดกุม ใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและประชาชนที่รับการตรวจที่จุดคัดกรอง

วันเดียวกันนี้ นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ณ จุดตรวจคัดกรองฯ บริเวณใกล้โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ ญ.เสียบคลองพิทยาลงกรณ์ และจุดตรวจคัดกรองฯ บริเวณหน้าบีเอ็ม ป.ต.ท. พระราม 2 ซอย 92

รองปลัดพานุรักษ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า จากการตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองฯ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาอะไร ทั้งนี้หากตรวจพบเป็นแรงงานต่างด้าวก็จะแจ้งให้กลับไปพื้นที่ต้นทางไม่ให้เข้ามาในกรุงเทพฯ กรณีพบผู้ที่อุณหภูมิร่างกายสูงจะให้นั่งพักแล้วทำการตรวจซ้ำ หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลงก็จะประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจคัดกรองต่อไป อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านจุดสกัดหรือจุดคัดกรองต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้เหมาะสมเพียงพอ กินอาหารที่ปรุงสุก เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

(จิรัฐคม/พิพัฒน์ธ...สปส. รายงาน)

สั่งการหน่วยงานกทม. Work from Home ถึง 3 ม.ค.64

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง ได้สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 อย่างไรก็ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 และแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไปยังส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายหรือผลผลิตที่คาดหวัง ระยะเวลาดำเนินการเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ วิธีการติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับกรณีที่ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เข้าข่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานตามที่กำหนดในข้อ มีลักษณะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาขออนุมัติการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม รวมทั้งให้สำรวจจำนวนข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และข้อมูลอื่นต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ภายในวันที่ 8 ม.ค.64

พิจารณารูปแบบการทำงานลดความแออัดตามแนวทางเมื่อเดือนมี.ค.63

แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ก. กทม. เสนอเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 นั้น ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จากความแออัดของสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากสภาพการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงาน โดยต้องไม่กระทบหรือเกิดผลเสียต่อบริการประชาชน ประสิทธิภาพผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน กล่าวคือต้องไม่ใช่งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น และหน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวในการทำงาน

กรณีการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ให้แบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เริ่มทำงาน 07.30 - 15.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 08.30 - 16.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 09.30-17.30 น. หยุดพักกลางวัน 13.00-14.00 น.

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

สำรวจที่ดินเชิงก่อสร้างสวนสาธารณะ ริมนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา

(24 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณริมนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา โดยมี นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่สำรวจที่ดินบริเวณริมนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา ซึ่งเอกชนเสนอให้กรุงเทพมหานครนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่รวมทั้งหมดขนาด 98 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา สำหรับลักษณะกายภาพ สภาพที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มีบึงน้ำแอ่งใหญ่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดิน และบริเวณด้านทิศใต้ของที่ดินใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สวนกล้วย) ทิศเหนือ ติดกับถนนอุทยานและที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดินยาวประมาณ 786 เมตร ที่ดินส่วนที่ติดกับถนนอุทยาน ยาวประมาณ 52 เมตร ทิศใต้ ติดกับซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 และที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดินรวมยาวประมาณ 694 เมตร ที่ดินส่วนที่ติดกับซอยพุทธมณฑลสาย 3 รอย 17 ยาวประมาณ 15 เมตร ทิศตะวันออก ติดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 และที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดินรวมยาวประมาณ 286 เมตร ที่ดินส่วนที่ติดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ยาวประมาณ 170 เมตร และทิศตะวันตก ติดกับคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองซุด) มีแนวเขตที่ดินยาวประมาณ 181 เมตร ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำในการใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตทวีวัฒนาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าว จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

งดให้บริการพายเรือคายัค “คลองโอ่งอ่าง”ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น

(24 ธ.ค. 63) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โภปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ชุมชน จึงได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ การลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การกำหนดให้ลูกค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครขอแจ้งงดการให้บริการพายเรือคายัคบริเวณคลองโอ่งอ่างชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการสัมผัสสิ่งของที่ต้องใช้อย่างใกล้ชิด ไม่พ่าย เสื่อชูชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการเปิดให้บริการอีกครั้ง กรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

ประเวศจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 พร้อมเพรียงกันเวลา 08.00 น. ณ สวนพัฒนาภิรมย์ ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่บริเวณปาก ซ.อ่อนนุช 76 ถึงสายชุมโทรศัพท์ (คลองศาลาลอย) ทั้งสองฝั่ง กวาดล้างทางเท้า เก็บขยะ ทำความสะอาดตะแกรงระบายน้ำฝน ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย และตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณริมถนนและเกาะกลางถนน การแต่งกาย ชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จิงขอกเชิฐชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6359

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลักสี่ประกาศตั้งชื่อ “ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์”

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตหลักสี่ ได้มีประกาศลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 ตั้งชื่อถนนโครงการเชื่อมต่อภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 กับ ถ.กำแพงเพชร 6 และ ถ.วิภาวดีรังสิต (ถนนหมายเลข 8) ว่า “ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์” ตามมติของคณะกรรมการประจำเกี่ยวกับการตั้งชื่อถนน ตรอก ซอย สะพาน และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ และมติของคณะกรรมการกลางตั้งชื่อถนนตรอก ซอย วงเวียน ทางแยก คลอง สะพาน และสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการตั้งชื่อถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ ได้ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระราชทานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ “ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์” เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 825 เมตร เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง บรรเทาปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ ถ.วิภาวดีรังสิต ถ.กำแพงเพชร 6 ถ.แจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์อีกด้วย

(ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่และเก็บสิ่งของเหลือใช้@หมู่บ้านพูนสินธานี 1

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ และกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ ในวันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 1 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมขยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ และรวบรวมสิ่งของเหลือใช้ ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

มีนบุรี ชวน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่”

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลอง ซึ่งมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ทำให้เกิดอาการเมเมาส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดการทะเลาะวิวาท หากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดอาการเมเมาแล้วไปขับซึ่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสังคม ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาทางเพศ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่” โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นลด ละ เลิกเหล้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ให้เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนครบคร้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ในชีวิต โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว โดยผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าสามารถปรึกษาได้ที่ “สายด่วนเลิกเหล้า 1413” หรือศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลาง ถ.เทพรัตน ผังซาเข้า ตั้งแต่ ซ.บางนา-ตราด 38 ถึง ซ.บางนา-ตราด 30 วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 05.00-09.00 น. ถ.สุขุมวิท ผังซาออก ตั้งแต่แยกสุขุมวิท 101/1 ถึงแยกบางนา และวันที่ 28 ธ.ค. 63 เวลา 05.00 - 08.00 น. ถ.สรรพาวุธ ตั้งแต่บริษัทไม้อัดไทย ถึง ซ.กุศลศิลป์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

เขตประเวศ วันที่ 28 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดยามีลุลอิสลาม(สุเหร่าจรเข้ขบ) ถ.อ่อนนุช ซ.70/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (ฟรีเมียร์ แยก 14) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านเกี่ยวพระรามเก้า ถึงร้านค้าตลบ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแกรนด์โมโนโค ถึงปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 28 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถ.ดำรงรักษ์ จากแยกสะพานนริศดำรัส ถึงแยก ถ.กรุงเทพฯ

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 28 ธ.ค. 63 ณ ถ.ลาดกระบัง ตั้งแต่หน้า TOT - ทางเข้าวัดปลูกศรัทธา และวันที่ 29 ธ.ค. 63 ถ.เคหะร่มเกล้า ตั้งแต่บ้มน้ำมันบางจาก-सानคลองสอง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ป้อมปราบฯ กำหนดตรวจพื้นที่

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขตกำหนดตรวจพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่สะพานนพวงศ์ ถึง สะพานเจริญสวัสดิ์ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไขเลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)